

บทความเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ตอนที่ ๒ เกี่ยวกับการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ได้แจ้งให้นักศึกษาหลักสูตร ๔-๕ ปี (ยกเว้นหลักสูตร ๔ ปีภาคสมทบ) และหลักสูตร ๔ ปีเทียบเข้าเรียน(เรียน ๒ ปี) ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอยู่บ้านเลขที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของนักศึกษาขณะที่ศึกษาอยู่ โดยให้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๔ ว่าด้วยการย้ายที่อยู่ มาตรา ๓๐ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจมากขึ้น จึงเสนอข้อคำนึงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อทราบไว้ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่เลขที่บ้านของมหาวิทยาลัย เนื่องจากต้องการให้แสดงว่า นักศึกษามีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ใด และมหาวิทยาลัยเองก็ต้องการให้อยู่ครบตามจำนวนหลักสูตรที่เข้าศึกษา ได้แก่ หลักสูตร ๔-๕ ปีและหลักสูตร ๔ ปีเทียบเข้าเรียน ไม่ได้มีความประสงค์จะให้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่เพียง ๑ ปีเท่านั้น แต่ต้องการให้อยู่จนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้สิทธิประโยชน์จากการใช้ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบันในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

นอกจากนี้ มีข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา เช่น การศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ หรือ ๕ หลักสูตร ๔-๕ ปี และศึกษาชั้นปีสุดท้ายหลักสูตร ๔ ปีเทียบเข้าเรียน(เรียน ๒ ปี) เป็นต้น ก็สามารถดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเลขที่บ้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมได้เลย โดยมาขอรับเอกสารนำย้ายออกที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้วนำไปยื่นย้ายออกที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ด้วยตัวเอง ไม่แนะนำให้ย้ายปลายทางเนื่องจากเกรงว่ารายชื่อจะตกค้าง(คู่มือไม่ได้ถูกประทับย้ายออก) โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะออกเอกสาร ทร. ๖ จำนวน ๒ ฉบับ(๒ ตอน) เพื่อนำไปย้ายเข้าบ้านภูมิลำเนาเดิม

ตัวอย่างหน้าตารูปเล่มคู่มือ

